
 

บทน ำ 

  คณะกรรมการสิทธิมนษุยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค มีหน้าที่และอ านาจ 
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ  
ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน  
และองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ติดตาม ตรวจสอบการกระท าหรือละเว้นการกระท าอันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ การสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ การคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาศึกษา 
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในอ านาจ
และหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้มีหน้าที่และอ านาจในการพิจารณาศึกษา รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง
เบื้องต้น และปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค 
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้
เกิดการบูรณาการการท างานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค รวมทั้งส่งเสริม 
และผลักดันให้มีการพัฒนากฎหมาย นโยบาย และมาตรการเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนติดตาม  
การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการข้างต้น ประกอบ
กับภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค มีหน่วยงานที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องหลายหน่วยงานและ  
อยู่ในหลายกระทรวง ซึ่งปัจจุบันปัญหาของผู้บริโภคมีความซับซ้อนมากขึ้น ในการแก้ไขปัญหาหรือ  
การตัดสินใจจ าเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะจากหลายสาขาวิชาชีพร่วมกัน ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
โดยส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่งได้หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้ รวมทั้งการบริหารงานตามภารกิจ  
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ เพราะการจัดแบ่งโครงสร้างขององค์กรภาครัฐในปัจจุบันแต่ละองค์กร 
จะมีพันธกิจขององค์กรอยู่ ซึ่งจะท าให้แต่ละองค์กรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน ดังนั้น  
จึงจ าเป็นต้องมีอีกรูปแบบหนึ่งของการท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นคือการบูรณาการในการท างาน
ของหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การบูรณาการการท างานจะช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง
การท างานของแต่ละหน่วยงาน เป็นการขจัดความซ้ าซ้อนของงานที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เกิดผลสัมททธิ์  
ของงานตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง 
  นอกจากการคุ้มครองผู้บริโภคมีหน่วยงานกลางแล้ว ยังมีการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วน
ภูมิภาคที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งเป็นองคาพยพของหน่วยงานส่วนกลาง ในการท าหน้าที่
ประสานงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมไปถึงส่วนท้องถิ่น ที่จะช่วยขับเคลื่อนนโยบาย 
ยุทธศาสตร์และแผนงานให้เกิดการปฏิบัติขึ้นในพ้ืนที่ ซึ่งหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมีหน้าที ่
และอ านาจพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
อันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อด าเนินการแก้ไขหรือน าเสนอต่อส่วนกลาง
พิจารณาใช้อ านาจด าเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคติดตามและสอดส่องพทติการณ์ 
ของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งกระท าการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และอาจจัด  
ให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือบริการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรและจ า เป็นเพ่ือคุ้มครองสิทธิของ
ผู้บริโภค ประสานงานกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนในพ้ืนที่ ที่มีอ านาจและหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมและพัฒนาและสนับสนุนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็งเพ่ือเป็น



๒ 

 

การป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สิทธิของผู้บริโภค 

 วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือเยี่ยมเยือน พบปะสนทนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
  ๒. รับฟังการด าเนินงาน สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 
  ๓. ศึกษาวิธีการตรวจสินค้าอุปโภคและบริโภคที่น าเข้ามาจากต่างประเทศผ่าน 
ด่านศุลกากรสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
  ๔. ศึกษาปัญหาสัญญาณของประเทศเพ่ือนบ้านรุกล้ าเข้ามาในประเทศไทยท่ีท าให้เสีย
ค่าบริการระหว่างประเทศในอัตราที่สูง การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการ 
เพื่อสังคม (Universal Service Obligation : USO) 
  ๕. เพ่ือประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
อันจะน ามาซึ่งการท างานเชิงบูรณาการในการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคระหว่างหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
  ๑. เดินทางไปเยี่ยมเยือน พบปะสนทนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับหน่วยงาน 
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค เช่น ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติส่วนภูมิภาค ส านักงานศุลกากร ด่านตรวจโรคพืช ด่านตรวจอาหารและยา 
เป็นต้น โดยมีประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดังนี้ 
 (๑) ศึกษาการตรวจอุปโภคและบริโภคที่น าเข้ามาจากต่างประเทศผ่านด่านศุลกากรสะเดา 
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 (๒) ปัญหาสัญญาณของประเทศเพ่ือนบ้านรุกล้ าเข้ามาในประเทศไทยที่ท าให้เสีย
ค่าบริการระหว่างประเทศในอัตราที่สูง และการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการ 
เพื่อสังคม (Universal Service Obligation : USO) 
 ๒. จัดท ารายงานสรุปผลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือน า เสนอเป็นข้อมูลต่อ
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ต่อไป 

ก ำหนดกำรศึกษำดูงำน 
 วันพุธที่ ๒๙ ถึงวันพทหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดสงขลา 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน  
สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมทั้งรับฟัง
การด าเนินงาน สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 
 
 
 



๓ 

 

  ๒. รับทราบข้อมูลวิธีการตรวจสินค้าอุปโภคและบริโภคที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ 
ผ่านด่านศุลกากรสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
  ๓. รับทราบวิธีการแก้ไขปัญหาสัญญาณของประเทศเพ่ือนบ้านรุกล้ าเข้ามาในประเทศไทย
ที่ท าให้เสียค่าบริการระหว่างประเทศในอัตราที่สูง และการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation : USO) 
 

--------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

ก ำหนดกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำน 

วันพุธที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๕  
เวลา ๐๗.๔๕ นาฬิกา - คณะกรรมาธิการเตรียมความในการเดนิทางไปศกึษาดูงาน 
 ณ อาคารผู้โดยสาร ๒ ท่าอากาศยานนานาชาตดิอนเมอืง  
เวลา ๐๙.๒๐ นาฬิกา - คณะกรรมาธิการออกเดนิทางไปยงัท่าอากาศยานนานาชาต ิ

หาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา โดยสายการบนินกแอร์เที่ยวบนิที ่
ดีด ี๕๐๒ 

เวลา ๑๐.๕๕ นาฬิกา  - คณะกรรมาธิการเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ 
  จังหวดัสงขลา 
เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา  - คณะกรรมาธกิารพักรบัประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นดอนญา่  
   อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 
เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา  - คณะกรรมาธกิารเดนิทางไปยังดา่นศุลกากรสะเดา อ าเภอสะเดา 
  จังหวดัสงขลา 
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา - คณะกรรมาธิการเดินทางถึงด่านศุลกากรสะเดา อ าเภอสะเดา  
  จังหวัดสงขลา เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลการด าเนินงาน ปัญหา 

และอุปสรรค โดยมีผู้ให้การต้อนรับดังนี ้
  ๑. นายอ าเภอสะเดา 

  ๒. นายด่านศุลกากรสะเดา กรมศุลกากร 
  ๓. หวัหน้าด่านตรวจอาหารและยาสะเดา 
   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
  ๔. หัวหน้าด่านตรวจพืชสะเดา กรมวิชาการเกษตร  
  ๕. ประธานสภาหอการค้าจังหวัดสงขลา 
เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา  - คณะกรรมาธิการชมการสาธิตการตรวจสินค้าที่น าเข้ามาจาก 
   ต่างประเทศโดยผ่านด่านศุลกากรสะเดา 
เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา  - เดินทางไปยังอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา - รบัประทานอาหารเยน็ 
เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา - เดินทางกลับที่พัก ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ ่

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา  - คณะกรรมาธกิารเดนิทางออกจากโรงแรมเซน็ทาราหาดใหญ่ 
   ไปยังส านักงาน กสทช. ภาค ๔ (จังหวัดสงขลา)  
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา   - คณะกรรมาธิการเดินทางถึงส านักงาน กสทช. ภาค ๔ (จังหวัดสงขลา) 

 อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคมโดยมีผู้ให้
การต้อนรับดังนี้ 

   ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
   ๒. ผู้อ านวยการส านักงาน กสทช. ภาค ๔ 



๕ 

 

   ๓. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด  
   (มหาชน) สาขาจังหวัดสงขลา     

เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านต้าเหยินเบตง อ าเภอหาดใหญ ่ 
 จังหวัดสงขลา 
เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  - คณะกรรมาธิการเดินทางไปส านักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ 
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา - คณะกรรมาธิการเข้าพบนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  

เพ่ือเข้าเยี่ยมเยือนและหารือการคุ้มครองผู้บริโภคที่อยู่ใน
หน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา - คณะกรรมาธิการ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบคุณภาพและราคาสินค้า 
  ในย่านเศรษฐกิจการค้า ณ ตลาดกิมหยง อ าเภอหาดใหญ่  
  จังหวัดสงขลา 
เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา - คณะกรรมาธิการเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติหาดใหญ่  
  จังหวัดสงขลา 
เวลา ๑๘.๒๐ นาฬิกา - คณะกรรมาธิการเดินทางกลับท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง  
  โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ดีดี ๕๐๗ 
เวลา ๑๙.๔๕ นาฬิกา - เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 
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ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงำน 

ด่ำนศุลกำกรสะเดำ 

ด่านศุลกากรสะเดาเป็นด่านศุลกากรทางบก อยู่ติดเขตแดนไทย-มาเลเซีย ตรงข้ามกับ
ด่านศุลกากรบูกิตกายูฮีตัม รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย แต่เดิมมีชื่อว่า “ด่านเก็บภาษีสะเดา” สังกัด
กรมสรรพากรนอก กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปี พ.ศ. ๒๔๕๘ (ไม่ปรากฏวันที่และเดือน) ได้มีการโอน
ด่านเก็บภาษีในมลฑลปักษ์ใต้ทั้งหมดจากกรมสรรพากรนอก มาสังกัดกรมศุลกากร ด่านเก็บภาษีสะเดา
จึงขึ้นกับกรมศุลกากรตั้งแต่นั้นมา โดยเป็นด่านฝากของอ าเภอสะเดา จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ได้มีการ
แต่งตั้งให้พระนิกรบดีเป็นนายด่านศุลกากรสะเดาเป็นคนแรก ต่อมามีกฎเสนาบดีกระทรวงพระคลัง 
มหาสมบัติ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๔ ก าหนดให้ด่านเก็บภาษีสะเดาเป็นด่านพรมแดนของ 
ท่ากรุงเทพมหานคร 

ด่านเก็บภาษีสะเดาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ด่านศุลกากรสะเดา” ตามกฎเสนาบดี
กระทรวงการคลังมหาสมบัติ ลงวันที่  ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ จึงถือเอาวันที่และเดือนตาม 
กฎเสนาบดีเป็นวันคล้ายวันเกิดด่านศุลกากรสะเดา โดยนับอายุตั้งแต่ปี พ.ศ.  ๒๔๕๘ เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบันครบ ๑๐๖ ปี (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕) 

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้มีการท าพิธีเปิดที่ท าการด่านศุลกากรสะเดาอย่างเป็นทางการ 
บริเวณสามแยกอ าเภอสะเดา และใช้เป็นที่ท าการมานานถึง ๒๖ ปี จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๗ จึงได้ย้ายที่ท า
การด่านศุลกากรสะเดามาอยู่ที่ บ้านคลองพรวน ถนนกาญจนวนิช ต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา และใช้เป็นที่ท าการมาจนถึงปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้มีการเริ่มด าเนินการก่อสร้างอาคารที่ท าการด่านพรมแดน
สะเดา จ านวน 2 หลัง ส าหรับใช้เป็นอาคารที่ท าการด่านพรมแดนขาเข้าและขาออก จนกระทั่งแล้วเสร็จ 
และเปิดใช้ด่านพรมแดนสะเดาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2536 จนถึงปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีการปรับปรุงด่านพรมแดนสะเดา เพ่ือรองรับปริมาณการค้าระหว่าง
ประเทศ และจ านวนผู้โดยสารที่เพ่ิมขึ้น โดยการปรับปรุงแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ การปรับปรุง 
ด่านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดาขาออก) ระยะที่ ๑ และ การปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา  
(ด่านพรมแดนสะเดาขาเข้า) ระยะที่ ๒ การปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดาขาออก) 
ระยะที่ ๑ เริ่มด าเนินการก่อสร้างในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนสะเดา



๘ 

 

ขาออก จุดตรวจสอบยานพาหนะและผู้โดยสาร ห้องน้ าสาธารณะ ลานจอดรถ เป็นต้น ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ อาคารด่านพรมแดนสะเดาขาออก เปิดใช้งานเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  
โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดอาคาร 

ปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดาขาเข้า) ระยะที่ ๒ เริ่มด าเนินการ
ก่อสร้างในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ โดยมีการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนสะเดาขาเข้า จุดตรวจสอบ
ยานพาหนะและผู้โดยสารพ้ืนที่ตรวจยานพาหนะขาเข้า ห้องน้ าสาธารณะ ลานจอดรถ เป็นต้น ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ เมษายน ๒๕๖๐  
 
อ ำนำจหน้ำที ่

๑. ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตปลอดอากร  
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตประกอบการเสรี (เขตอุตสาหกรรมส่งออก) ตามกฎหมายว่าด้วยการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒. ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่น
ส าหรับสินค้าน าเข้าและส่งออก รวมไปถึงของติดตัวผู้โดยสาร การคืนอากรที่มิใช่กรณีตามมาตรา ๒๙ 
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบสินค้าน าเข้าและส่งออก 
สินค้าถ่ายล า สินค้าผ่านแดน และของติดตัวผู้โดยสารตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่น  
ที่เกี่ยวข้อง 

๓. สืบสวนและปราบปรามการกระท าความผิดตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารต่าง ๆ หลังผ่านพิธีการทางศุลกากร 

๔. ด าเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร ของกลางและของตกค้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
๕. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการน าเข้าและส่งออกซึ่งสินค้าและของติดตัวผู้โดยสาร รวมทั้งจัดท า
ประเมินผลพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านศุลกากรเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง 

๖. ประสานงาน ให้ความร่วมมือ และให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน 
๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง  

หรือที่ได้รับมอบหมาย 

เขตพ้ืนที่รับผดิชอบ 
ด่านศุลกากรสะเดารับผิดชอบในเขตพ้ืนที่อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จ านวน ๖ ต าบล 

จากทั้งหมด ๙ ต าบล ได้แก่ ต าบลส านักขาม ต าบลส านักแต้ว ต าบลสะเดา ต าบลปริก ต าบลพังลา 
ต าบลเขามีเกียรติ (อีก ๓ ต าบล ได้แก่ ต าบลปาดังเบซาร์ ต าบลทุ่งหมอ และต าบลท่าโพธิ์ เป็นพ้ืนที่
รับผิดชอบของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์) 
 
 
 
 
 
 

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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ด่ำนอำหำรและยำสะเดำ 
  ส านักด่านอาหารและยา เป็นหน่วยงานในส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายในการควบคุมการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
เข้ามาในราชอาณาจักร ให้ได้คุณภาพและถูกกฎหมาย อันได้แก่ ยา อาหาร เครื่องส าอาง เครื่องมือ
แพทย์ วัตถุอันตราย วัตถุออกททธิต์่อจิตและประสาท และยาเสพติด ส านักด่านอาหารและยา ได้ก าหนด
วางแผนยุทธศาสตร์ในด่านต่าง ๆ เพ่ือมุ่งพัฒนาองค์กร ให้ก้าวไปสู่องค์กรที่มีมาตรฐาน การปฏิบัติงานที่
เทียบเท่าสากล ด้วยการพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมการน าเข้าผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ด้วยวิธีการ

ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่ว
กันพร้อมทั้งไดม้ี การอบรม สัมมนาแลกเปลีย่น
ความรู้เชิงวิชาการ และวิธีปฏิบัติงานทั้งใน
และต่างประเทศ เพ่ือน ามาพัฒนาระบบ
การท างาน ให้เป็นไปอย่างมีระบบและ 
มีระเบียบแบบแผน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด ในการตรวจสอบการน าเขา้ผลิตภณัฑ์
สุขภาพให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ
เป็นการพัฒนาหน่วยงานเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรในหน่วยงาน 

มีศักยภาพในการท างานเพ่ิมขึ้นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และอนาคตการด าเนินการอย่าง
เข้มแข็งและต่อเนื่องในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพน าเข้า ณ ด่านอาหารและยาเข้าทะเบี ยน  
เอกสารอื่นๆ ให้ถูกต้องตรงกับสินค้าน าเข้า นอกจากนี้ส านักด่านอาหารและยา ได้ปฏิบัติการเชิงรุก  
ณ ด่านอาหารและยาทุก ๆ แห่งนั้นคือ ตรวจสอบสินค้าน าเข้า ณ ตู้เก็บสินค้าน าเข้าหรือตู้คอนเทนเนอร์
เพ่ือป้องกันการส าแดงเท็จ และด าเนินการตามกฎหมายกับสินค้าที่ลักลอบน าเข้าซุกซ่อนอยู่ เก็บตัวอย่าง
ส่งวิเคราะห์เบื้องต้น และส่งตรวจโดยเก็บจากตู้คอนเทนเนอร์โดยตรง ส านักด่านอาหารและยา ด าเนินการ
สนับสนุนนโยบาย Food Safety ของรัฐบาลตรวจสอบอาหารน าเขา้ทุกชิปเม้นต ์ด าเนินการเก็บตัวอยา่ง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามมาตรฐานสากล ตรวจสอบเบื้องต้นทางจุลินทรี  ตรวจสอบโดยเครื่อง IR  
ตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยชุดทดสอบหาสารเคมีตกค้าง เช่น ยาฆ่าแมลง สารกันบูด สารไนโตรฟูแลน 
เป็นต้น เก็บตัวอย่างส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กักกันสินค้าน าเข้าที่มีปัญหา ด าเนินคดีกับผู้กระท า 
ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ท าลายสินค้าที่พบสารปนเปื้อน ตรวจจับการลักลอบ
น าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและชายแดนนอกจากนั้น  
ส านักด่านอาหารและยายังได้มีการอ านวยความสะดวกทางการค้าด้วยการจัดตั้งด่านในการตรวจสอบ
การน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ด่านชายแดนทั่วราชอาณาจักรปัจจุบันกองงานด่านอาหารและยา  
มีด่านอยู่ในความรับผิดชอบทั่วประเทศทั้งสิ้น ๓๕ ด่าน 

 

 

 

 



๑๐ 

 

อ ำนำจและหน้ำที่ของด่ำนอำหำรและยำ 
๑. ควบคุมและตรวจสอบการน าเข้า การน าผ่าน และการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๒. ป้องกันและป้องปรามการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย หรืออาจเป็น

อันตรายต่อผู้บริโภค รวมทั้งเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีใหม่และผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยง 
ด้านคุณภาพมาตรฐาน 

๓. พิจารณาอนุญาตการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
๔. พัฒนาห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยาให้มีประสิทธิภาพ 
๕. เป็นศูนย์ประสานและจัดการข้อมูลการน าเข้าและการส่งออกจากหน่วยงานต่าง ๆ 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
๖. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการตรวจสอบและก ากบัดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพน าเขา้ให้

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
๗. เป็นหน่วยงานหลักของส านักงานในการด าเนินงานด้านการต่างประเทศเกี่ยวกับ 

การน าเข้าและการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
๘. ให้ค าปรึกษาแนะน าข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติในการน าเข้าและการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ด่ำนตรวจพืชสะเดำ 
ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร มีหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วน

ราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้ 
(ก) ควบคุมการน าเข้า ส่งออก และการเคลื่อนย้ายพืชตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช 
(ข) ควบคุมการผลิตและการจ าหน่ายพันธุ์พืชตามกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช 
(ค) ควบคุมการผลิตและการจ าหน่ายปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ย 
(ง) ควบคุมการผลิตและการจ าหน่ายวัตถุมีพิษตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(จ) ให้บริการการน าเข้าและ

การส่งออกสินค้าเกษตร 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 แบ่ งงานออกเป็น  ๑ ฝ่ าย  
๗ กลุ่ม และด่านตรวจพืช ดังนี้ 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่
เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งาน
การเงินบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงาน
ธุรการทั่วไป 



๑๑ 

 

 กลุ่มบริหารโครงการวิจัย มีหน้าที่วิเคราะห์ และจัดท าแผนงานวิจัย และประสานงาน
เกี่ยวกับงานวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 กลุ่มวิชาการ มีหน้าที่ศึกษา วิจัยและพัฒนาวิชาการเกี่ยวกับการควบคุมพืชวัสดุ
การเกษตร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่รับผิดชอบ ให้ค าปรึกษา ประสานงานและ 
ร่วมด าเนินงานเกี่ยวกับหน่วยงานภายในและภายนอกส านัก 
 กลุ่มควบคุมปุ๋ย มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ย อันได้แก่  
 • ศึกษา พัฒนาหลักเกณฑ์ มาตรการ ข้อก าหนด แนวทางปฏิบัติ และวิธีการในการ
อนุญาตและขึ้นทะเบียน  เกี่ยวกับการประกอบกิจการน าเข้า ส่งออก ผลิต ขายและน าผ่านปุ๋ยเคมี  
ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ในราชอาณาจักรให้เป็นไปตามหลักวิชาการตามข้อก าหนดของกฎหมาย  
 • ศึกษา วิจัย พัฒนาหลักเกณฑ์ มาตรการ วิธีการเพื่อให้เกิดระบบควบคุมก ากับดูแลการ
ผลิตและการ น าเข้าปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพดีถูกต้องตามหลักวิชาการให้บริการ
ประชาชนและควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ประกอบการค้าปุ๋ยให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย 
 กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนามาตรการ วิธีปฏิบัติควบคุมและ
ก ากับเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต การก าหนดหมายเลขเมล็ดพันธุ์ ควบคุมละตรวจสอบคุณภาพ 
เมล็ดพันธุ์ตามกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช 
 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนามาตรการ กฎระเบียบ วิธีการ
ปฏิบัติควบคุมและก ากับเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตทะเบียนวัตถุอันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุ
อันตราย 
 กลุ่มสารวัตรเกษตร มีหน้าที่  ควบคุม และก ากับเกี่ยวกับการผลิต การรวบรวม  
การจ าหน่าย และการใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตราย ปุ๋ยเคมี และเมล็ดพันธุ์ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  
ปุ๋ย และพันธุ์พืช 

กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร มีหน้าที่ศึกษา วิจัย และพัฒนา
กระบวนการเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าเกษตรด้านพืชให้
สอดคล้องกับ มาตรการด้านสุขอนามัยพืช และข้อก าหนดใน
การน าเข้าของประเทศผู้น าเข้า ให้บริการส่งออกสินค้าเกษตร
ด้านพืชตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช ประสานงานและ
ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าเกษตรด้านพืช 
  ด่านตรวจพืช มีหน้าที่ ควบคุม ตรวจสอบพืช ผลิตผลพืช
และวัสดุการเกษตรที่น าเข้า น าผ่านและส่งออกตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการกักพืช วัตถุอันตราย ปุ๋ย พันธุ์พืช ณ ด่านตรวจพืชประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการ
น าเข้าพืชผลิตพืชผลพืชและวัสดุการเกษตร 
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ประเด็นกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงหน่วยงำน ณ ด่ำนศุลกำกรสะเดำ 

  พลเอก วสั นต์   สุ ริ ยมงคล ประธำนคณะอนุ
กรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า กระผม พลเอก วสันต์  สุริยมงคล ประธาน
คณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา  
ขอกล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาร่วมหารือ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับหน่วยงานส่วนราชการ สืบเนื่องจากการ
เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรเชียงของ อ าเภอเชียงของ  
จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๙ พทษภาคม ๒๕๖๕ คณะอนุกรรมาธิการได้
ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการตรวจสอบและรับรองสินค้า
เกษตรที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายด่านศุลกากรเชียงของ  
หัวหน้าด่านตรวจอาหารและยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หัวหน้าด่านตรวจพืชเชียงของ 
รองประธานสภาหอการค้าจังหวัดเชียงราย และรับทราบปัญหาในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
เช่น ปัญหาห้องตรวจทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจสารเคมีตกค้างในสินค้าเกษตรที่มีเครื่องมือ 
และอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ปัญหาการท าลายสินค้าเกษตรด้วยการฝังกลบในประเทศไทย ปัญหาการขนส่ง
สินค้าโดยใช้รถบรรทุกสินค้าของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระหว่างการขนส่ง
ภายในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น  

ในการนี้ เพ่ือให้การศึกษาปัญหาการตรวจรับรองสินค้าเกษตรที่น าเข้าจากต่างประเทศ
ผ่านด่านชายแดนศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลาคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและ  
การคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้จัดโครงการเดินทางไปศึกษาดูงาน เรื่อง เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค  
การตรวจสอบและรับรองสินค้าที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ ณ ด่านศุลกากรสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา โดยได้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพ่ือเยี่ยมเยือน พบปะสนทนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

๒. รับฟังการด าเนินงาน สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค 

๓. ศึกษาวิธีการตรวจสินค้าอุปโภคและบริโภคที่น าเข้ามาจากต่างประเทศผ่าน 
ด่านศุลกากรสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

๔. เพ่ือประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อ ง  
อันจะน ามาซึ่งการท างานเชิงบูรณาการในการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคระหว่างหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 

ในโอกาสนี้ กระผมขอขอบคุณนายด่านศุลกากรสะเดา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ 
จัดสถานที่แห่งนี้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในครั้งนี้ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ของด่านศุลกากรสะเดา 
ที่ได้อ านวยความสะดวกแก่คณะเดินทางในทุกด้าน ขอบคุณนายสุรินทร์  สุริยะวงศ์  นายอ าเภอสะเดา 
หัวหน้าด่านตรวจอาหารและยาสะเดา และหัวหน้าด่านตรวจพืชสะเดา ที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุม  
ในวันนี้ โอกาสต่อไปก็ขอเรียนเชิญนายอ าเภอ นายด่านศุลกากรสะเดา ตลอดจนหน่วยงานต่าง  ๆ  
ได้ให้ข้อมูล และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานของหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ในการตรวจสอบและรับรองสินค้าที่น าเข้ามาจากต่างประเทศขอบคุณครับ 



๑๔ 

 

นำยคณิต  มีปิด  นำยด่ำนศุลกำกรสะเดำ ได้กล่าวว่า 
ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรบั
คณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ในการเดินทาง
มาศึกษาดูงาน “เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคการตรวจสอบและ
รับรองสินค้าที่น าเข้ามาจากต่างประเทศและการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศ”  

ในการนี้ มีผู้ เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ประกอบด้วย  

 อ ำเภอสะเดำ 
 - นายสุรินทร์  สุริยะวงศ์   นายอ าเภอสะเดา   
 กรมศุลกำกร 
 ๑) นายคณิต  มีปิด   นายด่านศุลกากรสะเดา 
๒) นายศุภชัย  เจนสง่า    ผู้อ านวยการส่วนบริการศุลกากร 
๓) นางสาวกัลยรัตน์  ทองทา  ผู้อ านวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร 
๔) จ่าอากาศเอก ณัฐฐากูร  นวลศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารศุลกากรที่ ๑ 
๕) นายพทหัส  ปิยะวิริยะกุล  หัวหน้าฝ่ายบริหารศุลกากรที่ ๒ 
๖) นายพิภพ  พุทธสุข   หัวหน้าควบคุมและตรวจสอบศุลกากร 
๗) นายอังกูร  เรืองสุข   หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม 
 ๘) นางอาจิณ  ทองนุ่น   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
 ๑) นายนพดล  อัครนพหงส์  หัวหน้าด่านตรวจอาหารและยาสะเดา 
 ๒) นางสาววัณณิตา  บุญเพ็ชร  นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ  
 กรมวิชำกำรเกษตร 
๑) นายธรรมนูญ  แก้วคงคา  ผู้อ านวยการ 

ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  
 ๒) นายสาโรจน์  ลักษณะวิลาศ   หัวหน้าด่านตรวจพืชสะเดา 

นำยพิภพ  พุทธสุข หัวหน้ำควบคุมและตรวจสอบ
ศุลกำกร ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า การมาร่วมประชุมในวันนี้เป็นอาคาร
ด่านศุลกากรแห่งใหม่ มีอัตราก าลังจ านวน ๑๐๒ คน แบ่งเป็นส่วนบริการ
และส่วนควบคุม โดยมี เขตรับผิดชอบ ๔ ต าบลของอ าเภอสะเดา  
มีจุดปฏิบัติงาน ๓ จุด คือ ด่านศุลกากรสะเดาหลังเดิม ด่านศุลกากรสะเดา
แห่งใหม่ และด่านพรมแดน ซึ่งด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ยังไม่ได้เปิดใช้
งานอย่างเต็มรูปแบบ  

ภารกิจของด่านศุลกากรสะเดา มีหน้าที่และอ านาจในการควบคุมทางศุลกากร  
และจัดเก็บรายไดแ้ละบริการดา้นศลุกากร ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๖๔) จัดเก็บรายได้จ านวน 
๑,๐๓๖.๙๓ ล้านบาท ส่วนการจัดเก็บรายได้แทนหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต 



๑๕ 

 

ค่าธรรมเนียมกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๖๔) มีการจัดเก็บรายได้
จ านวน ๔,๓๑๔.๐๔ ล้านบาท      

    

ส าหรับสินค้าที่น าเข้าผ่านด่านศุลกากรมีดังนี้ 
๑. จานบันทึกเทปอุปกรณ์หน่วยความจ า    
๒. วงจรรวมและไมโครเอสแซมบลี       
๓. ส่วนประกอบ/อุปกรณ์ประกอบเครื่องประมวลผลฯ     
๔. ไดโอด ทรานซิสเตอร์และกลอุปกรณ์        
๕. เครื่องกังหันไอพ่น 
ในส่วนของสินค้าเกษตรมีการส่งออกที่น้อย 
ส าหรับสินค้าที่ส่งออกผ่านด่านศุลกากรมีดังนี้ 
๑. ยางธรรมชาติ     
๒. เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ     
๓. ถุงมือยาง    
๔. เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ    
๕. จานบันทึกเทปอุปกรณ์หน่วยความจ า 



๑๖ 

 

จากประเภทสินค้าน าเข้า/ส่งออก เห็นได้ว่าเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน เนื่องจากมีการน า
สินค้าไปประกอบในโรงงานที่อยู่ในประเทศและโรงงานที่ประเทศมาเลเซีย  

ด่านศุลกากรสะเดาเป็นด่านทางบกที่มีมูลค่าทางการค้าสูงที่สุดในประเทศไทย รองลงมา
คือ ด่านศุลกากรมุกดาหาร ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และด่านศุลกากรนครพนม ตามล าดับ 

การตรวจสินค้าของดา่นสะเดา จะใช้เครื่อง X-Ray เป็นหลัก ซึ่งสามารถเห็นวตัถุที่น าเขา้
มาโดยรถบรรทุกได้ โดยได้รับการจัดสรรมาจากกรมศุลกากรจ านวน ๒ เครื่อง แบบ Fast Scan โดยที่
คนขับรถบรรทุกไม่ต้องลงจากรถ ท าให้ลดระยะเวลาและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ  

ระบบ Thailand National Single Window (NSW) Interconnectivity เป็นระบบ
ตรวจสินค้าน าเข้า/ส่งออก เพ่ือให้หน่วยงานที่ตรวจสินค้าเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เช่น หน่วยงานรัฐ  
ที่ตรวจสินค้า ธนาคาร ๑๗ แห่ง ผู้ประกอบการ ๙,๐๐๐ ราย เป็นต้น ดังนั้น จึงท าให้หน่วยงานที่รับตรวจ
สินค้าต่าง ๆ สามารถส่งข้อมูลสินค้าผ่านระบบดังกล่าว และสามารถร่วมตรวจข้อมูลระหว่างกันได้  
รวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลการน าเข้า/ส่งออกสินค้าในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ระบบ Asean Single 
Window (ASW) จ านวน ๘ ประเทศ ซึ่งท าให้ไม่จ าเป็นต้องมีแบบฟอร์มการน าเข้า/ส่งออกเป็นเอกสาร 
การตรวจสินค้าจะมีการตรวจร่วมกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ เช่น ด่านอาหารและยาสะเดา ด่านตรวจพืชสะเดา 
ด่านประมงสะเดา เป็นต้น 



๑๗ 

 

ส าหรับสินค้าที่เป็นที่ต้องการของคนภายในประเทศคือ บุหรี่ต่างประเทศ ที่ผ่านมา 
ด่านศุลกากรสะเดาได้จับกุมด าเนินคดีจ านวน ๕๕ คดี มูลค่าของสินค้า ๔๗,๗๑๐,๒๗๔.๐๙ บาท และ
หน่วยงานงานภายนอกที่จับกุมและด าเนินคดีจ านวน ๖๑ คดี มูลค่าของสินค้า ๕๔,๗๑๔,๗๐๙.๙๗ บาท 
เมื่อด าเนินคดีแล้วคดีถึงที่สุดด่านศุลกากรสะเดา จะมอบบุหรี่ที่เป็นของกลางแก่ด่านตรวจพืชสะเดา 
เพื่อให้น าไปท าน้ ายาฆ่าแมลงเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไป  

            
ด่านศุลกากรสะเดาได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าเป็นแผนงานและโครงการ

พัฒนาด่านศุลกากร ทั้งอาคารด่านตรวจบริเวณชายแดน สถานที่ตรวจสินค้าขาเข้า/ขาออก ซึ่งปริมาณ
รถบรรทุกสินค้าเข้า-ออก มีสถิติโดยเฉลี่ย ๕๐๐,๐๐๐ คันต่อปี รถยนต์ส่วนบุคคลเฉลี่ย ๓๐๐,๐๐๐ คัน
ต่อปี และคนเดินทางเข้าออกโดยเฉลี่ย ๒,๕๐๐,๐๐๐ คนต่อปี ซึ่งเกิดความแออัดและล่าช้า เนื่องจาก
สถานที่คับแคบ ด่านศุลกากรสะเดาจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาด่านชายแดนและเตรียมการเพ่ือเปิดใช้
งานด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ดังนี้ 

๑. โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ ตอนแยกทล.๔ (พรุเตียว) – ด่านศุลกากรสะเดา
แห่งที่ ๒ ระยะทาง ๕.๕ กิโลเมตร (มอเตอร์เวย์) กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๒. โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นผู้รับผิดชอบ 

๓. โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงโครงการนิคมอุตสาหกรรมสะเดากับด่านศุลกากร
สะเดาแห่งใหม่ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา 
เป็นผู้รับผิดชอบ 

ส าหรับถนนที่จะเชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซียจากด่านศุลกากรสะเดา ได้มีการเจรจา
ระหว่างประเทศทั้งสอง โดยจัดให้มีการประชุม The Thailand – Malaysia Expert Working Group 
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕  

 
 



๑๘ 

 

คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า ในอดีตเกิดกรณีรถยนต์ที่มีมูลค่าสูงน าเข้าจากประเทศ
มาเลเซียผ่านด่านศุลกากร เมื่อจับกุมและด าเนินคดีถึงที่สุดแล้ว จะน ารถยนต์ดังกล่าวออกประมูลขาย  
ในตลาด กรณีข้างต้นยังเกิดขึ้นอีกหรือไม่ อย่างไร เมื่อผู้บริโภคได้ซื้อรถยนต์แล้ว อาจจะได้รับผลกระทบ
เนื่องจากเป็นรถยนต์ที่น าเข้าโดยผิดกฎหมาย  

นำยพิภพ  พุทธสุข หัวหน้ำควบคุมและตรวจสอบศุลกำกร ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า 
การลักลอบน าเข้ารถยนต์ที่มีมูลค่าสูง (รถหรู) จากต่างประเทศ ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกไม่รับ  
จดทะเบียนรถยนต์ประเภทดังกล่าว จึงท าให้ไม่มีกระบวนการลักลอบการน าเข้ารถยนต์ดังกล่าวแล้ว  
การจับกุมรถยนต์ที่มีมูลค่าสูง (รถหรู) ได้สร้างภาระให้กรมศุลกากรเนือ่งจากไม่มีสถานที่จัดเก็บ และมีค่า
ดูแลรักษา ส าหรับการเก็บรักษา จะจัดเก็บในพ้ืนที่ของด่านศุลกากรซึ่งไม่มีรั้วรอบขอบชิดเท่าใดนัก 

คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ ๒  
ไปยังถนนหลัก (กนอ. ๒) ระยะทาง ๑.๔ กิโลเมตร เป็นใช้งบประมาณในการจัดสร้างจากหน่วยงานใด 

นำยพิภพ  พุทธสุข หั วห น้ำ
ควบคุมและตรวจสอบศุลกำกร 
ได้กล่ าวว่า  เดิม พ้ืนที่ ในการ
ก่อสร้างถนนนั้น เป็นทางสาธารณ
เขตรับผิดชอบของเทศบาล
ต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา ขนาด ๑๕ เมตร 
และพ้ืนที่ของกรมธนารักษ์ให้

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เช่าที่ดิน จากนั้นจึงได้มอบที่ดนิธนารกัษ์เพิ่มอีก ๒๕ เมตร 
รวมเป็น ๔๐ เมตร เพ่ือให้ท าถนน ๘ ช่องทางจราจร จากนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ขอเช่า
ที่ดินอีกฝั่งของถนนและสร้างอาคารขนส่งผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงกนัของทีด่นิของ 
กนอ. โครงการ ๑ และโครงการ ๒ โดยจังหวัดสงขลามอบหมายให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสงขลา เป็นผู้ด าเนินการจัดหางบประมาณในการจัดสร้าง  

คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า ถุงมือยางได้มีการน าเข้าผ่านด่านศุลกากรสะเดา 
เป็นอันดับ ๓ หลายปีที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เกิดการขาดแคลน 
ถุงมือยางและมีราคาสูงขึ้น การน าเข้าถุงมือยางผ่านด่านศุลกากรสะเดาได้มีการตรวจจับการลักลอบ
น าเข้าหรือไม่ อย่างไร และมีมาตรการในการควบคุมดูแลการน าเข้าอย่างไร 

บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยก าหนดให้เป็นสินค้าผิดกฎหมาย ด่านศุลกากรได้มีการตรวจ
จับกุมด้วยหรือไม่ อย่างไร   

นำยพิภพ  พุทธสุข หัวหน้ำควบคุมและตรวจสอบศุลกำกร ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า 
จากการน าเสนอสถิติการส่งออกนั้น เป็นกรณีการส่งออกถุงมือยางผ่านด่านศุลกากรสะเดาเป็นอันดับ ๓ 
ในช่วงการผลิตถุงมือยางที่มีก าลังการผลิตน้อยกว่าความต้องการของตลาด ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีการน าเข้ามาจ านวนไม่มากนัก และไม่พบการลักลอบน าเข้าถุงมือยาง 
ที่ใช้แล้ว 

ส่วนบุหรี่ไฟฟ้าที่มีการลักลอบน าเข้านั้น ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นผู้จับกุมผู้กระท า
ความผิดที่ลักลอบน าเข้า และน าส่งให้ด่านศุลกากรสะเดาเป็นผู้ประเมินการน าเข้าสินค้า 



๑๙ 

 

 นำยคณิต  มีปิด นำยด่ำนศุลกำกรสะเดำ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า กัญชาเป็นสินค้า
ต้องห้ามน าเข้าในประเทศมาเลเซีย เพราะถือว่าเป็นยาเสพติด ต่อไปนี้จะได้แจ้งเตือนไปยังคนไทยที่
เดินทางไปยังประเทศมาเลเซียให้ตรวจสอบและระมัดระวังการน าติดตัวเข้าประเทศ ซึ่งหากน าเข้า
ประเทศมาเลเซียจะได้รับโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต 

คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า การน าเข้าเมล็ดกัญชา กัญชง จากต่างประเทศต้องได้รับ
อนุญาตให้น าเข้าหรือไม่ อย่างไร 

นำยสำโรจน์  ลักษณะวิลำศ หัวหน้ำด่ำนตรวจพืชสะเดำ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า 
การน าเข้าพืชกัญชา กัญชง จากต่างประเทศจะต้องมีการขออนุญาตน าเข้าจากกรมวิชาการเกษตร 
ในขณะที่มีการถอนกัญชา กัญชงออกจากบัญชียาเสพติดใหโ้ทษ กรมวิชาการเกษตรไดม้ีการออกระเบยีบ
การน าเข้าเรียบรอ้ยแล้ว ส าหรับการน าเขา้เมล็ดกญัชา กัญชงจากประเทศมาเลเซยีเป็นไปไม่ได้ เนื่องจาก
เป็นพืชยาเสพติดที่ผิดกฎหมายของประเทศมาเลเซีย ส่วนใบกระท่อมสามารถน าเข้าจากต่างประเทศได้
เนื่องจากถูกถอนออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษแล้ว อย่างไรก็ตาม ต้องขออนุญาตจากกรมวิชาการ
เกษตรด้วยเช่นกัน  

นำยคณิต  มีปิด นำยด่ำน
ศุลกำกรสะเดำ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม
ว่า เมื่อได้มีการถอดพืชกระท่อมออก
จากบัญชียาเสพติดให้โทษแล้ว กรม
ศุลกากรได้ก าหนดอัตราพิกัดน าเข้าพืช
กระท่อม แต่ต้องขออนุญาตน าเข้าจาก
กรมวิชาการเกษตร ดังนั้นหากมีการ
น าเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต จะต้องรับผิดในฐานความผิดลักลอบน าเข้าโดยหลบหนีพิกัดศุลกากร แต่ไม่ใช่
ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดให้โทษแต่ประการใด  

ส่วนการน าเข้าและน าติดตัวไปยังประเทศมาเลเซีย ด่านศุลกากรสะเดาได้มีการ
ประชาสัมพันธ์หากมีการน าติดตัวเข้าประเทศมาเลเซียจะมีความผิดตามกฎหมาย และมีอัตราโทษสูง 
ทั้งนี้จะได้มีการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ตามด่านศุลกากรสะเดา  

คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า ขอให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะคนขับ
รถบรรทุกที่อาจจะมีการหลงลืมและน าติดตัวไปในขณะเดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะสร้างผลเสีย 
ต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้ 

นำยนพดล  อัครนพหงส์ หัวหน้ำด่ำนตรวจอำหำรและยำสะเดำ ได้ให้ข้อมูลต่อที่
ประชุมว่า ภารกิจของด่านอาหารและยาสะเดา มีหน้าที่และอ านาจในการตรวจสอบการน าเข้า ส่งออก 
และน าผ่าน ผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งเป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีอ านาจและ
หน้าที่ในการปราบปรามการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ และตรวจปล่อยสินค้าโดยร่วมกับด่านศุลกากรสะเดา 

กฎมายที่บังคับใช้มีดังนี้ 
๑) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
๒) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
๓) พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
๔) พระราชบัญญัติเครื่องส าอางค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  



๒๐ 

 

๕) พระราชบัญญัติวัตถุออกททธ์อันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
๖) พระราชบัญญัติออกททธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๗) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
๘) พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่น าเข้าผ่านด่านอาหารและยาสะเดา เช่น อาหาร เครื่องส าอาง 

เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย เป็นต้น  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

 
 

คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า ในการตรวจสอบสารเคมีเบื้องต้นของผักและผลไม้ที่น าเข้า
จากต่างประเทศ เมื่อตรวจพบสารพิษจะมีการด าเนินการกับสินค้าชนิดนั้นอย่างไรบ้าง 

นำยนพดล  อัครนพหงส์ หัวหน้ำด่ำนตรวจอำหำรและยำสะเดำ ได้ให้ข้อมูลต่อที่
ประชุมว่า เมื่อตรวจพบสารเคมีในผักและผลไม้เกินมาตรฐาน จากชุดทดสอบเบื้องต้นที่ได้รับรองมาตรฐานจาก
องค์การเภสัชกรรม จะมีการน าไปตรวจสอบซ้ าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์จังหวัดสงขลา เพ่ือยืนยันผลอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งใช้ระยะเวลาหลาย
เดือน ระหว่างนี้จะท าการปล่อยสินค้าออกจากด่านศุลกากรก่อน เนื่องจาก
เป็นสินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย อีกทั้งด่านอาหารและยาไม่มีห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ที่จะมีศักยภาพพอที่จะตรวจสารเคมีในผักและผลไม้ ในด่าน
ตรวจอาหารและยาของประเทศมาเลเซียตรงข้ามด่านศุลกากรสะเดา  
มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ประจ าด่าน ซึ่งสามารถ
ตรวจหาสารพิษได้และชะลอการน าเข้าสินค้าประเภทผักและผลไม้ จนกว่า
จะตรวจเสร็จสิ้นภายใน ๓ - ๕ วัน และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้น าเข้าสินค้า 

คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า ส าหรับการท าลายสินค้าประเภทพืชผักและผลไม้ ที่น าเข้า
จากประเทศ โดยการฝังกลบในประเทศไทย ซึ่งอาจจะท าให้มีการปนเปื้อนสารเคมีลงในพ้ืนดินได้ ซึ่งเป็น
วิธีการเดียวกับการจัดการของด่านอาหารและยาเชียงของ ประเด็นดังกล่าวจะต้องน าไปหารือเพื่อแก้ไข
ปัญหาต่อไป  

นำยคณิต  มีปิด นำยด่ำนศุลกำกรสะเดำ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ส าหรับการแก้ไข
ปัญหาการท าลายสินค้าเกษตรประเภทผักและผลไม้ ด้วยวิธีการใด ๆ นั้น ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายเพ่ือเพ่ิมอ านาจให้เจ้าหน้าผลักดันออกไปนอกประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันหากมีการชะลอการ
น าเข้า อาจท าให้ผู้ประกอบการเสียประโยชน์ เนื่องจากสินค้าได้รับความเสียหาย และอาจจะฟ้องร้อง
ละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ได้  

 
 
 



๒๒ 

 

คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวดังนี้ 
๑) เมื่อมีการตรวจปล่อยสินค้าเกษตรประเภทผักและผลไม้ ต่อมาภายหลักพบสารพิษที่มี

ปริมาณสูงเกินกว่ากฎหมายก าหนดซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ด่านอาหารและยาสะเดาจะมีวิธีการ
ด าเนินการอยา่งไร  

๒) ในการตรวจหาสารพิษในสินค้าเกษตรประเภทผักและผลไม้ โดยประสานงานไปยัง 
ด่านตรวจของประเทศมาเลเซียเพ่ือให้ตรวจหาสารพิษ โดยให้ผู้น าเข้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  

นำยนพดล  อัครนพหงส์ หัวหน้ำด่ำนตรวจอำหำรและยำสะเดำ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชมุวา่ 
เมื่อตรวจพบสารเคมีในสินค้าเกษตรประเภทผักและผลไม้ สินค้าประเภทนั้นจะอยู่ในระบบกักกันของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมื่อพบการน าเข้าในครั้งถัดไปจะมีการอายัดสินค้าประเภท
ดังกล่าว จนกว่าจะทราบผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ หรือมีใบรับรองการตรวจสารเคมีจากประเทศ
ต้นทาง 

คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า มีผลวิจัยเกี่ยวกับสินค้าเกษตรประเภทผักและผลไม้ 
ที่น าเข้ามาจากต่างประเทศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของภาครัฐไม่มี
ศักยภาพเพียงพอ สามารถน าส่งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของเอกชนที่ได้รับการรับรองได้ อย่างไรก็ตาม 
เพ่ือให้มีการรับรองว่าสินค้าเกษตรประเภทผักและผลไม้ ควรมีใบรับรองสินค้าจากประเทศต้นทางว่าสินค้า 
ที่น าเข้านั้นปลอดภัยจากสารเคมี 

คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า ด่านอาหารและยาสะเดาได้มีการบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงานอื่น ๆ และเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับประเทศมาเลเซียหรือไม่ อย่างไร 

นำยพิภพ  พุทธสุข หัวหน้ำควบคุมและตรวจสอบศุลกำกร ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า 
สินค้าที่น าเข้าผ่านด่านศุลกากรสะเดา จะแตกต่างจากสินค้าที่มีการลักลอบน าเข้า โดยสินค้าที่น าเข้า
ปกติจะมีหนังสือแจ้งการน าเข้าและส าแดงสินค้าให้ด่านศุลกากรทราบ ส่วนสินค้าที่น าเข้าที่ต้องรับ
ใบอนุญาตจากด่านอาหารและยา โดยปกติแล้วจะมีการตรวจหาสารเคมีเฉพาะสินค้าที่น าเข้าประเทศ
เท่านั้น จึงมักไม่มีการน าตรวจการส่งสินค้าออกแต่อย่างใด  

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้มีการประชุมเพื่อปรกึษาหารอืในประเด็นยาเสพตดิกบั
ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นอื่น ๆ ด้วย 

คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า การเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อรวบรวมปัญหาจากผู้ปฏิบัติงาน และมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสนอ
เพ่ือให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย  

ในการท าลายสินค้าเกษตรประเภทผักและผลไม้ในประเทศไทย ซึ่งเป็นปัญหาที่พบ
เหมือนกันกับด่านศุลกากรเชียงของ เนื่องจากไม่มีการสถานที่ท าลายสินค้า ดังนั้นหน่วยงานที่เข้าร่วมการ
ประชุมในครั้งนี้ จะมีข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาอย่างไร เพ่ือคณะอนุกรรมาธิการจะได้น าไปปรึกษาหารือกับ
หน่วยงานส่วนกลาง   

นำยนพดล  อัครนพหงส์ หัวหน้ำด่ำนตรวจอำหำรและยำสะเดำ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชมุวา่ 
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตรวจหาสารเคมีในสินค้าเกษตรประเภทผักและผลไม้ ด้วยการจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ที่สามารถตรวจสอบสารเคมีได้ทุกชนิด ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณ 
เป็นจ านวนมาก 



๒๓ 

 

คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า จากผลการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าสินค้า
เกษตรประเภทผักและผลไม้ที่น าเข้าจากต่างประเทศ หากจะเข้ารับการตรวจหาสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานรัฐ ซึ่งมีระยะเวลาที่ยาวนานเนื่องจากมีผู้ต้องการตรวจเป็นจ านวนมาก 
ผู้ประกอบการมีข้อเสนอให้สามารถน าไปตรวจในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นของเอกชนได้  
และยินยอมที่จะช าระค่าใช้จ่าย 

นำยนพดล  อัครนพหงส์ หัวหน้ำด่ำนตรวจอำหำรและยำสะเดำ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชมุวา่ 
ปัจจุบันกองด่านอาหารและยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จ้างให้ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ของเอกชนมาร่วมตรวจสอบหาสารเคมี โดยจะตรวจสอบสินค้าเกษตรประเภทผักและผลไม้ที่
น าเข้ามาจากต่างประเทศผ่านด่านศุลกากรสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ด่านศุลกากรเชียงของ  
และด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง อย่างไรก็ตาม ใช้ระยะเวลาในการตรวจ ๒ วัน และมีค่าใช้จ่ายที่สูง  
อีกทั้งสารเคมีได้มีการระเหยจึงท าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้  

คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวดังนี้ 
๑) ด่านอาหารและยาของประเทศมาเลเซียตรวจสารเคมีได้กี่กลุ่ม 
๒) ปัจจุบันนี้ทั่วโลกสามารถตรวจสอบสารเคมีได้กี่กลุ่ม  
นำยนพดล  อัครนพหงส์ หัวหน้ำด่ำนตรวจอำหำรและยำสะเดำ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชมุวา่ 

ห้องปฏิบัติการทางวทิยาศาสตรท์ี่สามารถตรวจสารเคมีได้ ๔ กลุ่ม ซึ่งครอบคลุมประเภทของสารเคมไีดท้ัง้หมด 
แต่ใช้ระยะเวลาตรวจที่นานพอสมควร ปัจจุบันนี้ด่านอาหารและยาได้เรียกหนังสือรับรองเพ่ิมเติม คือ หนังสือ
รับรองการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices : GAP) ซึ่งคาดว่าจะเพ่ิม
มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรประเภทผักและผลไม้ได้เป็นอย่างดี 

นำยคณิต  มีปิด นำยด่ำนศุลกำกรสะเดำ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า กฎหมายก าหนด
ว่าถ้าสินค้าไม่ตรงกับการขออนุญาตน าเข้า สามารถบังคับกับผู้น าเข้าให้ส่งสินค้าไปยังประเทศต้นทาง  
แต่เมื่อกรมศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าแล้ว จะถือว่าเป็นการน าเข้าส าเร็จ เมื่อไปถึงผู้ประกอบการแล้ว 
สิ่งของนั้นจะเป็นของกลาง กฎหมายไม่ได้ก าหนดว่าให้คืนของกลางแก่ผู้น าเข้าได้ ซึ่งกรมศุลกากรจะต้อง
ด าเนินการกับของกลางด้วยตนเอง ดังนั้นจึงควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละฉบับ              

 คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมีการก าหนดให้เป็น
กฎกระทรวงเพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาได้คล่องตัวกว่า ทั้งนี้จะได้รวบรวมปัญหาไปปรึกษาหารือ
กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต่อไป 

เจ้ำหน้ำที่ด่ำนตรวจพืชสะเดำ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ด่านตรวจพืชสะเดามีอาคาร 
ท าการ ๒ แห่ง คือ ส านักงานด่านศุลกากรเดิม (ด่านใน) และ ด่านพรมแดนขาเข้าและขาออก ซึ่งทั้งสองแห่ง
นั้นอยู่ในอาคารศุลกากรสะเดา มีอัตราก าลังจ านวน ๑๒ อัตรา แบ่งเป็น ข้าราชการ ๕ อัตรา พนักงาน
ราชการ ๔ อัตรา พนักงานจ้างเหมาบริการ ๓ อัตรา มีภารกิจหลักในการปฏิบัติงานก ากับ ดูแลตรวจสอบ 
และให้ค าแนะน าการน าเข้า และการส่งออกพืช ผลิตผลพืช รวมทั้งปัจจัยการผลิตภายใต้พระราชบัญญัติ 
ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ได้แก่  

๑) พระราชบัญญัติกักกันพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๒) พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๓) พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๔) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  



๒๔ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบและน าเข้าและผลิตผลพืช ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการตรวจเอกสารดังนี้ 
๑) การตรวจสอบเอกสาร 
๒) ใบรับรองสุขอนามัยพืช 
๓) บัญชีราคาสินค้า (invoice) 
๔) ใบรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List) 
๕) ใบอนุญาตน าเข้าสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการค้า (แบบ พ.ก. ๒-๑) 
๖) ใบอนุญาตน าเข้าเมล็ดพันธุ์พืชควบคุมเพ่ือการค้า 
๘) หนังสือรับรองส่วนขยายพันธุ์พืชมิใช่พืชดัดแปลงพันธุกรรม 
การตรวจสอบสินค้า ดังนี้ 
- ตรวจสอบชนิด จ านวน ของสินค้าต้องถูกต้อง 



๒๕ 

 

การตรวจสอบยานพาหนะและบรรจุภัณฑ์ ดังนี้ 
๑) ตรวจสอบหมายเลขตู้สินค้า/ยานพาหนะ ต้องถูกต้อง 
๒) ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ต้องมีความสมบูรณ์ ไม่แตก ฉีกขาด เปียกชื้น และต้องสะอาด

ปราศจากการปนเปื้อนจากเศษซากพืช ซากสัตว์ ดิน  
การตรวจสอบสุขอนามัยพืช โดยการตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้นด้วยตาเปล่า ณ จุดตรวจ 

หรือสุ่มตัวอย่างมาตรวจในห้องปฏิบัติการด่านศุลกากร สินค้าต้องปราศจากศัตรูพืชทั่วไป ศัตรูพืชกักกัน  
ดิน และวัชพืช ซึ่งด าเนินการดังนี้ 

๑) กรณีตรวจพบศัตรูพืชทั่วไปไม่มีชีวิต พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งปล่อยสินค้า 
๒) กรณีตรวจพบศัตรูพืชทั่วไปมีชีวิต พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งผู้น าเข้าก าจัดศัตรูพืช 
๓) กรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันหรือมีข้อสงสัย ให้เก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ

ส านักวิจัยการพัฒนาการอารักขาพืช 
• กรณีผลตรวจสอบพบว่าเป็นศัตรูพืชกักกัน พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งผู้น าเข้าส่งกลับ 

หรือท าลาย หรือก าจัดศัตรูพืชหากมีวิธีก าจัด 
 สถิตการน าเข้าสินค้าเกษตรผ่านด่านศุลกากรสะเดา ดังนี้ 

   



๒๖ 

 

    สถิตการส่งออกสินค้าเกษตรผ่านด่านศุลกากรสะเดา ดังนี้         

ศัตรูพืชที่ตรวจพบในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

มาตรการกักกันพืช ดังนี้ 
๑) รมยาก าจัดศัตรูพืช 
๒) ท าลายสินค้า 
๓) ส่งสินค้ากลับ 
เจ้ำหน้ำที่ด่ำนตรวจพืชสะเดำ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า หากเป็นศัตรูพืชทั่วไปด่านตรวจ

พืชสะเดาสามารถด าเนินการตรวจได้ แต่หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับศัตรูพืชนั้นเป็นศัตรูพืชที่ต้องถูกกักกัน  
จะด าเนินการส่งไปยังห้องปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตร 

 



๒๗ 

 

นำยสำโรจน์  ลักษณะวิลำศ หัวหน้ำด่ำนตรวจพืชสะเดำ  
ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า กฎหมายก าหนดว่าหากมีการท าลาย
สินค้าเกษตรต้องห้ามน าเข้าส าหรับค่าใช้จ่ายในการท าลาย  
ให้เรียกเก็บจากผู้ประกอบการที่น าเข้าสินค้านั้น กรณีที่สินค้า
เกษตรมีความปลอดภัยจากศัตรูพืชต่าง ๆ และเห็นว่าสามารถ
น าไปท าประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้ ด่านตรวจพืชสะเดาจะมี
หนังสือไปขออนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพ่ือให้น า
สินค้าเกษตรนั้นส่งไปยังสถาบันวิจัยเกษตรต่าง ๆ เช่น ท าปุ๋ย 
อาหารสัตว์ เป็นต้น 

ในการเผาท าลายนั้นมีไม่บ่อย เนื่องจากสินค้าที่ต้องท าลายโดยการเผามีปริมาณ 
ไม่มากนัก กรมวิชาการเกษตรจึงน าไปสร้างประโยชน์อย่างอื่นได้   

คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า กรณีพืชดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) ด่านตรวจพืช
สะเดาสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ อย่างไร 

นำยสำโรจน์  ลักษณะวิลำศ หัวหน้ำด่ำนตรวจพืชสะเดำ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า 
การตรวจสอบพืชดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) จะต้องส่งไปตรวจสอบที่ส านักงานอารักขาพืชจังหวัดสงขลา  
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการตรวจพืชดังกล่าวเป็นผู้ตรวจพิสูจน์ 

เจ้ำหน้ำที่ด่ำนตรวจพืชสะเดำ ได้กล่าวว่า การน าเข้าพืชจากต่างประเทศจะต้องมี
หนังสือรับรองการน าเข้าจากต้นทาง โดยจะมีการรับรองว่าพืชที่น าเข้าไม่ใช่พืชที่ดัดแปลงพันธุกรรม 
(GMO)    

นำยสุรินทร์  สุริยะวงศ์ นำยอ ำเภอสะเดำ ได้กล่าวว่า ขอขอบคุณ 
คณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน 
ณ ด่านศุลกากรสะเดา โดยได้มีการให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
การปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานในพ้ืนที่ ที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่อ าเภอ
สะเดาได้ใช้เครื่องอุปโภคและบริโภคที่น าเข้าจากประเทศมาเลเซีย 
มาโดยตลอด และยังไม่พบการร้องเรียนสินค้าที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ 

ส าหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพ้ืนที่ มีปัญหา
ด้านบุคลากร งบประมาณและเครื่องมือต่าง ๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

รวมไปถึงกฎหมายที่เกีย่วข้อง ทั้งนี้จะได้น าไปหารอืในระดบัจังหวัด ซึ่งมีนโยบายก าหนดให้จังหวัดสงขลา
เป็น Smart City โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจ านวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท  
และในงบประมาณจ านวนนี้อย่างน้อย ๕๐๐ ล้านบาท ต้องจัดสรรให้อ าเภอสะเดา เพราะอ าเภอสะเดามี
ด่านชายแดน ๒ แห่ง คือ ด่านชายแดนสะเดา และด่านชายแดนปาดังเบซาร์ ซึ่งด่านปาดังเบซาร์มีการ
ขนส่งสินค้าผ่านทางรถไฟด้วย ในอดีตสินค้าที่น าเข้าและส่งออกผ่านระบบขนส่งทางรถไฟมีปริมาณมาก
ที่สุด เมื่อจังหวัดสงขลาก าหนดให้อ าเภอสะเดาเป็น Smart City จะสามารถน างบประมาณที่ได้รับมา
จัดการแก้ไขปัญหาที่ของหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานในปัจจุบัน  
ต่อไปจะได้รวบรวมและจัดท าข้อมูลในภาพรวมเพ่ือเสนอไปยังจังหวัดสงขลา ให้ครอบคลุมการ
ด าเนินงานรวมไปถึงครอบคลุมการคุ้มครองผู้บริโภค 

 



๒๘ 

 

นำยธรรมนูญ  แก้วคงคำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักควบคุมพืชและ
วัสดุกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า  
มีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับพืชกัญชา กัญชง ที่กระทรวงสาธารณสุข
ถอดออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ กรมวิชาการเกษตรมีศูนย์ให้
ความรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจในการน าเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง 
ซึ่งยังเป็นสิ่งต้องห้ามซึ่งจะต้องมีการขออนุญาตน าเข้าตาม
พระราชบัญญัติพันธุพื์ช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ และเปน็
เมล็ดที่ต้องควบคุมตามพระราชบัญญัติกักกันพืช พ.ศ. ๒๕๐๗  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งการน าเข้านั้นอาจจะมีศัตรูพืชที่จะติดเข้ามา

ในประเทศได้ ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรมีโครงการแจกต้นกัญชา ๑ ล้านต้น เพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกร
ต่อไป 

คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า อ านาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่อย่างหนึ่งคือ
การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาล ส าหรับการเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้พบปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงานมากมาย ที่ส่งผลต่อการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อคณะอนุกรรมาธิการได้
พิจารณาศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะได้มีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารเพ่ือทราบและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานต่อไป   

--------------------------- 

 
 
 
 
 



 

ประเด็นกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงหน่วยงำน ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม ภำค ๔ (จังหวัดสงขลำ) 

 
พลเอก วสันต์  สุริยมงคล ประธำนคณะอนุกรรมำธิกำร 

ได้กล่าวว่า การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคมในขณะนี้ปัญหา 
การส าคัญ ได้แก่ ปัญหาผู้ใช้บริการที่มีการโทรออกหรือรับสายอยู่ใน
ดินแดนฝั่งไทย ถูกคิดค่าบริการในอัตราสูงแบบบริการข้ามแดน
อัตโนมัติหรือโรมมิ่งต่างแดน ซึ่งมีสาเหตุจากการปรับเปลี่ยนระบบของ
เครื่องโทรศัพท์โดยอัตโนมัติไปใช้เครือข่ายของผู้ให้บริการจากอีก
ประเทศที่สัญญาณแรงกว่า ปัญหาสายสื่อสารที่รกรุงรังจนเป็นเหตุให้
ประชาชนประสบอุบัติเหตุ โดยปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้บริโภค ดังนั้น เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่บริเวณชายแดนติดกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านหรือผู้ที่จะเดินไปทางท่องเที่ยวในพ้ืนที่ตามแนวชายแดนต้องประสบปัญหาดังกล่าว 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้จัดโครงการเดินทางไปศึกษา 
ดูงาน เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ณ จังหวัดสงขลา โดยได้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 ๑. เพื่อศึกษาปัญหาสัญญาณของประเทศเพ่ือนบ้านรุกล้ าเข้ามาในประเทศไทยที่ท าให้ 
เสียค่าบริการระหว่างประเทศในอัตราที่สูง  

 ๒. เพ่ือประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
อันจะน ามาซึ่งการท างานเชิงบูรณาการการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคระหว่างหน่วยงาน 

ในส่วนภูมิภาค 
 โดยในการเดินทางมาศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับ

คณะกรรมาธิการ ดังนี้  
 ๑. จังหวัดสงขลา  
 ๒. ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 
 ๓. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)  

 นำยวรรณะ  เศรษฐพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กสทช. ภำค ๔ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชมุวา่ 
ส านักงาน กสทช. ภาค ๔ มี พ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมการปฏิบัติงานของส านักงาน กสทช.  
เขตภาคใต้ จ านวน ๑๕ จังหวัด มีการแบ่งส่วนงานภายใน ๖ ส่วน คือ ส่วนประสานงานกิจการภูมิภาค 
ส่วนตรวจสอบและก ากับดูแล ส่วนใบอนุญาต ส่วนผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ ส่วนบังคับใช้
กฎหมายและนิติกร และส่วนอ านวยการ ภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ได้แก่ 
 ๑. ข้อมูลพ้ืนฐานในกิจการโทรคมนาคม  
 ๒. การก ากับดูแลการใช้งานคลื่นความถี่บริเวณชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
โดยคณะกรรมการร่วมทางเทคนคิว่าดว้ยการประสานและจัดสรรความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทยกบั
ประเทศมาเลเซีย ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดการคลื่นความถี่ของสัญญาณภายในประเทศของแต่ละ
ประเทศให้มีระดับความถี่ที่เหมาะสมและไม่เกิดการรบกวนคลื่นความถี่ของประเทศเพื่อนบ้าน 



๓๐ 

 

 ๓. การก ากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์
จากการใช้คลื่นวิทยุคมนาคม (EFM) โดยส านักงาน กสทช. 
จะมีการสุ่มตรวจวัดคลื่นวิทยุคมนาคม (EFM) ในพ้ืนที่
รับผิดชอบ เช่น พ้ืนที่ชุมชน โรงพยาบาล หรือโรงเรียน  
เป็นประจ า เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย เป็นต้น 
 ๔. การก ากับดูแลคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(QoS) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ทีการก าหนดไว้ ซึ่งส่วน
ใหญ่ปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะ
พบในพื้นที ่๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ๕. การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (USO)  
ด้วยการจัดโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่  
ชายขอบหมู่บ้าน และในพื้นที่ห่างไกล 
 ๖. การจัดระเบียบสายสื่อสาร และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสายสื่อสารรุงรังด้วย 
เมื่อวันที่ ๒๓ พทศจิกายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ร่วมกับ 
การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)  ผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผนบูรณาการการจัดระเบยีบสายสื่อสารบนเสา
ไฟฟ้าในเส้นทางหลักในพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพ่ือลดจ านวนการพาดสายสื่อสาร 
บนเสาไฟฟ้าโดยเร่งด่วน รวมทั้งปรับปรุงระบบสายสื่อสารของผู้ประกิจการให้มีสายสื่อสารปลายทาง
เพียงรายเดียว (Single Last Mile) ดังนั้น ส านักงาน กสทช. จึงได้ก าหนดแผนการจัดระเบยีบสายสือ่สาร 
แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ ๑. การจัดระเบียบตามแผนงานประจ าปี และ ๒. การจัดระเบียบเมื่อมีการ
ร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนหรือได้รับความเสียหาย ซึ่งเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่ คือ กรณีสาย  
สื่อสายรกรุงรัง โดยหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ ก ากับดูแลเรื่องการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า  
คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจในการอนุญาตให้เช่าพ้ืนที่บนเสาไฟฟ้า 
พาดสายสื่อสาร ทั้งนี้ เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวส านักงาน กสทช. และการไฟฟ้าส่วนภูมิ ภาคได้
ประสานงานเพื่อเร่งด าเนนิการแก้ไขปัญหานี ้และพิจารณาหาแนวทางการก ากบัดแูลการพาดสายสื่อสาร
ให้เป็นระเบียบมากขึ้น อย่างไรก็ตามปัญหาและอุปสรรคในการจัดระเบียบสายสื่อสาร คือ ปัญหาเรื่อง 
การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ 
 ในกรณีที่ส านักงาน กสทช. ภาค ๔ ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดจาก 
สายสื่อสารรกรุงรัง ส านักงานฯ จะเร่งลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบ และประสานงานกับบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของ
สายสื่อสารให้มารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียหาย โดยส านักงาน กสทช. 
ได้มีจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบช่องทางการร้องเรียนมายังส านักงานฯ ในหลาย
ช่องทาง เช่น การโทรสายด่วน ๑๒๐๐ การร้องเรียนผ่านเว็บไซน์ แอปพลิเคชัน อีเมล์ การส่งจดหมาย
หรือการเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น 
 
 
 



๓๑ 

 

 นอกจากนี้ ส านักงาน กสทช. ภาค ๔ ยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมสิทธิของผู้บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือรณรงค์ให้ผู้บริโภครับทราบสิทธิ
ด้านโทรคมนาคม เช่น การเสริมสร้างความรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ การให้ข้อมูลพ้ืนฐานในการ  
เฝ้าระวังภัยจากคอลเซ็นเตอร์หลอกลวง การให้ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานีฐานของระบบ
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น  

 จำกน้ัน คณะเดินทำงศึกษำดูงำน ได้ร่วมกันซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น  
สรุปสำระส ำคัญได้ ดังนี้ 
 คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า ส านักงาน กสทช. มีแนวทางในการจัดท าแผนการจัด
ระเบียบสายสื่อสารประจ าปีอย่างไร  
 นำยวรรณะ  เศรษฐพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก กสทช. ภำค ๔ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม
ว่า แผนการจัดระเบียบสายสื่อสารประจ าปี เป็นแผนที่มีการจัดท าร่วมกันระหว่างส านักงาน กสทช.  
การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร เพ่ือจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ 
ซึ่งโดยส่วนใหญ่การจัดระเบียบสายสื่อสารด้วยการน าสายสื่อสารลงดินจะอยู่ในพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร  
 คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า ส านักงาน กสทช. ภาค ๔ มีการก ากับดูแลการใช้
คลื่นวิทยุคมนาคมอย่างไร เพื่อให้สุขภาพของประชาชนปลอดภัย 
 นำยวรรณะ  เศรษฐพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก กสทช. ภำค ๔ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า
ส านักงาน กสทช. ภาค ๔ ได้มีการลงพ้ืนที่เพ่ือสุ่มตรวจระดับคลื่นวิทยุสื่อสารเป็นประจ าทุกเดือน  
โดยหากตรวจพบว่าในพ้ืนที่ใดมีคลื่นวิทยุคมนาคมในระดับที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
ส านักงานฯ จะเร่งแจ้งให้บริษัทผู้ประกอบกิจการคลื่นวิทยุคมนาคมดังกล่าวด าเนินแก้ไขในทันที  
อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่พบว่ามีพ้ืนที่ใดในความรับผิดชอบมีคลื่นความถี่วิทยุคมนาคมเกินกว่าระดับ
มาตรฐานที่จะส่งผลเสียต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน 
 คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า มาตรฐานระดับคลื่นความถี่วิทยุคมนาคมที่ปลอดภัย
และไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนอยู่ที่ระดับใด 
 นำยวรรณะ  เศรษฐพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก กสทช. ภำค ๔ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า 
การตรวจสอบระดับคลื่นความถี่วิทยุคมนาคมต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ โดยส านักงานฯ จะตรวจสอบให้ใน
แต่ละพ้ืนที่มีระดับคลื่นความถี่วิทยุคมนาคมเป็นไปตามระดับคลื่นวิทยุคมนาคมที่ปลอดภัยตามที่
มาตรฐานสากลก าหนด 
 คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า ปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังส่วนหนึ่งเกิดจากการที่บริษทั
ผู้ให้บริการสัญญาณสื่อสารไม่น าสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้แล้วลงจากเสาไฟฟ้า ดังนั้น ส านักงาน กสทช.  
จึงควรก ากับให้บริษัทผู้ให้บริการสัญญาณสื่อสารต้องพิจารณาและน าสายสื่อสารที่ไม่ได้มีการใช้งานแล้ว
ลงจากเสาไฟฟ้า 
 นำยวรรณะ  เศรษฐพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก กสทช. ภำค ๔ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า 
การก ากับดูแลให้บริษัทผู้ให้บริการสัญญาณสื่อสารน าสายสื่อสารดังกล่าวลงจากเสาไฟฟ้า เป็นหน้าที่ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้มีหน้าที่และอ านาจในการอนุญาตให้บริษัท 
ผู้ให้บริการสัญญาณสื่อสารเช่าเสาไฟฟ้าส าหรับพาดสายสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ได้ก าหนดมาตรการลดสายสื่อสารที่พาดเสาไฟฟ้าแล้วโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ 



๓๒ 

 

 คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า หากมีเหตุจ าเป็นต้องตัดสายสื่อสาร ส านักงาน กสทช.  
มีแนวทางการด าเนินการกับสายสื่อสารดังกล่าวอย่างไร 
 นำยวรรณะ  เศรษฐพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก กสทช. ภำค ๔ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า 
การด าเนินการตัดสายสื่อสารจะต้องเป็นไปตามระเบียบ เรื่อง การอนุญาตให้พาดสายสื่อสาร  
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีการบูรณาการ
ร่วมกัน เพ่ือก ากับดูแลการพาดสายสื่อสารและจัดระเบียบสายสื่อสาร 

 นำยอดิศร  ขำวสังข์ บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด 
(มหำชน) ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า การตัดสายสื่อสารจะต้องมี
การแจ้งให้บริษัทผู้ให้บริการสัญญาณสื่อสารรับทราบล่วงหน้าเรื่อง
ก าหนดวันที่จะมีการจัดระเบียบสายสื่อสาร เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น
เร่งด่วนก็สามารถตัดสายสื่อสารได้ โดยสายสื่อสารที่ถูกตัดต้องน า
ส่งคืนให้แก่บริษัทผู้ให้บริการสัญญาณสื่อสาร  
 คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า ส านักงาน กสทช. ก าหนด
ระยะเวลาในการจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผนการจัดระเบียบสาย
สื่อสารประจ าปีอย่างไร 

 นำยวรรณะ  เศรษฐพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก กสทช. ภำค ๔ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า 
กระบวนการจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผนจะเริ่มตั้งแต่ การก าหนดพ้ืนที่การน าสายสื่อสารลงดิน  
แล้วจึงก าหนดงบประมาณการด าเนินงานน าสายสื่อสารลงดิน และแจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น บริษัทผู้ให้บริการสัญญาณสื่อสาร กรไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น  
 คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า ส านักงาน กสทช. ภาค ๔ มีแนวทางการจัดการและ
ด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด้านโทรคมนาคมอย่างไร 
 นำยวรรณะ  เศรษฐพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก กสทช. ภำค ๔ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า
ประชาชนสามารถร้องเรียนปัญหาด้านโทรคมนาคมได้ที่เบอรโ์ทรศัพท์สายด่วน ๑๒๐๐ ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ในการรับเรื่องร้องเรียนของส านักงาน กสทช. เพ่ือประสานต่อไปยัง ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการร้องเรียนให้ด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนโดยตรงกับ
ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่พบปัญหา 
 คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า ส านักงาน กสทช. ภาค ๔ มีส่วนสนับสนุนการน า
สายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินของเทศบาลนครหาดใหญ่ ตามนโยบาย Smart City อย่างไร 
 นำยวรรณะ  เศรษฐพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก กสทช. ภำค ๔ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า 
โดยทั่วไปแล้วการน าสายไฟฟ้าหรือสายสื่อสารลงดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะใช้งบประมาณ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลามแีนวทางการจัดการและ
ด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนอย่างไร 



๓๓ 

 

 นำยรุ่งโรจน์  และสุข ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำน
ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสงขลำ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า 
ประชาชนสามารถยื่นร้องเรียนได้หลายช่องทาง และด้วย
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้ปัจจุบันประชาชนสามารถ 
ยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านทางโซเชียลมีเดียได้อีกหนึ่งช่องทาง ซึ่งจาก
การด าเนินงานพบว่าการร้องเรียนผ่านโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ 
จะได้รับการแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างเร็ว ปัจจุบันศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดสงขลาได้รับเรื่องร้องเรียนโดยเฉลี่ยต่อหนึ่งเดือน จ านวน 
๑๐๐ เรื่อง โดยส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๐ ของเรื่องร้องเรียน เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาความเดอืดรอ้น
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษจากโรงงานในพ้ืนที่ เป็นต้น รองลงมา คือ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับระบบ
สาธารณูปโภค เช่น ถนนช ารุด เป็นต้น นอกจากนี้กับมีเรื่องร้องเรียนเพ่ือขอความช่วยเหลือ เช่น การขอ
ทุนการประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับที่ดิน ซึ่งศูนย์ฯ ได้ก าหนดนโยบายให้มี
การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนแต่ละเรื่องให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน และเน้นให้มีการแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนอย่างเป็นระบบ 
 คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า ส านักงาน กสทช. ภาค ๔ มีแนวทางการแก้ไขปัญหา
ผู้ใช้บริการที่มีการโทรออกหรือรับสายอยู่ในดินแดนฝั่งไทย แต่ถูกคิดค่าบริการในอัตราสูงแบบบริการ
ข้ามแดนอัตโนมัติหรือโรมมิ่งต่างแดนอย่างไร 
 นำยวรรณะ  เศรษฐพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก กสทช. ภำค ๔ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า
ส านักงาน กสทช. ภาค ๔ ได้เสนอให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการแก้ไขปัญหานี้ โดยในเบื้องต้นควรมี
การหารือร่วมกันระหว่างบริษัทผู้ให้บริการสัญญาณสื่อสารในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย  
เพ่ือพูดคุยถึงระดับความถี่ของคลื่นสัญญาที่เหมาะสมที่จะไม่รบกวนการใช้คลื่นสัญญานสื่อสา รของ
ประเทศเพื่อนบ้าน  
 คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า ส านักงาน กสทช. ควรพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาผู้ใช้บริการที่มีการโทรออกหรือรับสายอยู่ในดินแดนฝั่งไทย ถูกคิดค่าบริการในอัตราสูงแบบบรกิาร
ข้ามแดนอัตโนมัติหรือโรมมิ่งต่างแดน เพ่ือไม่ให้บริษัทผู้ให้บริการสัญญาณสื่อสารเอาเปรียบประชาชน
จากการเรียนเก็บค่าบริการโรมมิ่ง 
 คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า ปัจจุบันส านักงาน กสทช. มีมาตรการการป้องกันการ
ส่งข้อความ SMS หลอกลวงอย่างไร 
 นำยวรรณะ  เศรษฐพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก กสทช. ภำค ๔ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า
ส านักงาน กสทช. ได้มีการก าชับให้ผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่หามาตรการคัดกรองหรือก าจัด
ข้อความ SMS เพื่อโฆษณาหลอกลวงให้บริการต่าง ๆ เช่น การดูดวง เป็นต้น นอกจากนี้ส านักงานฯ ยังมี
บริการยกเลิก ข้อความ SMS ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์ไม่รับข้อความใด ทั้งนี้ ปัจจุบันพบว่าจ านวน
ข้อความ SMS เพ่ือโฆษณาหลอกลวงการให้บริการต่าง ๆ มีจ านวนลดน้อยลง แต่พบการหลอกลวง 
ผ่านช่องทางเว็บไซตเ์พิ่มมากขึ้น ซึ่งการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงในช่องทางดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากบั
ดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 



๓๔ 

 

 คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า ส านักงาน กสทช. ควรก าหนดให้บริษัทผู้ให้บริการสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหาคอลเซ็นเตอร์หลอกหลวง  ปัญหา
ข้อความ SMS หลอกลวง เป็นต้น 
 คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)  
มีแนวทางการด าเนินงานเพื่อน าสายสื่อสารลงดินอย่างไร 
 นำยอดิศร  ขำวสังข์ บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) ได้ให้ข้อมูลต่อที่
ประชุมว่า การด าเนินงานเพ่ือน าสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินงาน  
๒ ส่วน คือ ๑. งบประมาณการน าสายไฟฟ้าลงดิน ซึ่งได้รับการจัดสรรมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
และ ๒. งบประมาณการสร้างท่อร้อยสายเพื่อน าสายสื่อสารลงดิน ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
จากผู้ประกอบการ ซึ่งอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)  
เป็นผู้จัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ 
การปรับปรุงพ้ืนผิดถนนหรือทางเท้าภายหลังการน าสายสื่อสารหรือสายไฟฟ้าลงดิน 
 เนื่องจากการน าสายสื่อสารลงดินจะต้องด าเนินการพร้อมกับการน าสายไฟฟ้าลงดิน 
ดังนั้น เมื่อการไฟฟ้าก าหนดจุดที่จะมีการน าสายไฟฟ้าลงดินแล้วก็จะประสานให้บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) และผู้ให้บริการสายสัญญาณสื่อสารทราบ เพ่ือก าหนดวันด าเนินการน า
สายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินพร้อมกัน 

 คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) มีฐานะ
เป็นผู้ให้เช่าท่อร้อยสายสื่อสารใช่หรือไม่ และมีการคิดค่าเช่าอย่างไร 
 นำยอดิศร  ขำวสังข์ บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) ได้ให้ข้อมูลต่อ 
ที่ประชุมว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) มีฐานะเป็นผู้ให้เช่าท่อร้อยสายสื่อสารให้กับ
ผู้ให้บริการสายสัญญาณสื่อสารรายอื่น ๆ โดนคิดอัตราค่าเช่าตามที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด  
คือ ๙,๖๕๐ บาท ต่อ ๑ กิโลเมตรต่อเดือน 
 คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า ส านักงาน กสทช. ควรพิจารณาหาอัตราค่าเช่าท่อร้อย
สายที่เหมาะสม ที่จะไม่ท าให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคที่ใช้บริการสัญญาณสื่อสาร ผู้ให้บริการสัญญาณ
สื่อสาร และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเกินความจ าเป็น 
 
 



๓๕ 

 

 นำยอดิศร  ขำวสังข์ บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) ได้ให้ข้อมูลต่อที่
ประชุมว่า ปัจจุบันกรมทางหลวง และการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) และผู้ให้บริการสัญญาณสื่อสาร รับทราบว่าจุดที่มีการน าสารสื่อสารขึ้นมา
จะต้องมีการช าระค่าใช้จ่ายให้แกก่รมทางหลวง จึงมีข้อกังวลว่าบรษิัทโทรคมนาคมจะผลักภาระคา่ใช้จา่ย
ในส่วนนี้ให้แก่ผู้บริโภค 
 คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า ระดับคลื่นวิทยุคมนาคมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคือ
ระดับใด 
 นำยวรรณะ  เศรษฐพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก กสทช. ภำค ๔ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมวา่
ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกยังไม่ได้มีการก าหนดระดับคลื่นวิทยุคมนาคมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
ไว้อย่างชัดเจน  
 คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้ซิมการ์ดโทรศัพท์
แบบเติมเงิน และแบบรายเดือนมากน้อยแค่ไหน 
 นำยอดิศร  ขำวสังข์ บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) ได้ให้ข้อมูลต่อที่
ประชุมว่า ร้องละ ๗๐ ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ซิมการ์ดโทรแบบเติมเงิน 
 คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า ส านักงาน กสทช. มีมาตรการในการก ากับดูแลการ
พาดสายสื่อสารอย่างไร 
 นำยอดิศร  ขำวสังข์ บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) ได้ให้ข้อมูลต่อที่
ประชุมว่า ส านักงาน กสทช. ในฐานะผู้ออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการให้บริการสัญญาณสื่อสาร  
ไม่ได้มีการก าหนดระเบยีบในการพาดสายสื่อสารไว้ มีแต่ข้อก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องพาดสายสื่อสาร
อย่างเหมาะสมเท่านั้น ทั้งนี้ หน้าที่และอ านาจในการก ากับดูแลเรื่องการพาดสายสื่อสารเป็นของ  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งมีการออกระเบียบเกี่ยวกับข้อก าหนดในการพาดสาย
สื่อสารไว้อย่างชัดเจน 
 คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัดซึ่งมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ใน ๑ เดือนมีการประชุมกี่ครั้ง 
 นำยรุ่งโรจน์  และสุข ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสงขลำ ได้ให้ข้อมูล
ต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจ าจังหวัด มีก าหนดการประชุม ๑ ครั้งต่อ ๑  
ไตรมาส โดยในการประชุมดังกล่าวจะมีการพิจารณา เช่น สรุปผลการไกลเกลี่ยเรื่องร้องเรียน เพ่ือส่ง
เรื่องแจ้งต่อไปยังส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น  
 คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า ส านักงาน กสทช. และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) สามารถน าพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาช่วยในการแก้ไข
ปัญหาคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงหรือไม่ 
 นำยอดิศร  ขำวสังข์ บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) ได้ให้ข้อมูลต่อ 
ที่ประชุมว่า แม้ว่าเบอร์โทรศัพท์จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ปัจจุบันแหล่งที่มาของเบอร์โทรศัพท์ที่กระบวนการคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงน ามาใช้ 
ในการโทรไปหลอกลวงมาจากการสุ่มหาเบอร์โทรศัพท์จากระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้น จึงเห็นว่า  
การประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่น่าจะส่งผลให้
กระบวนการคอลเซ็นเตอร์ลดจ านวนลง 



๓๖ 

 

 คณะอนุกรรมำธิกำร ได้กล่าวว่า ส านักงาน กสทช. ภาค ๔ จัดล าดับความเร่งด่วนใน
การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสายสื่อสารรกรุงรังอย่างไร 
 นำยวรรณะ  เศรษฐพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก กสทช. ภำค ๔ ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า 
ส านักงานฯ ก าหนดให้กรณีสายสื่อสารเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุต่อประชาชนเป็นเรื่องร้องเรียนเร่งด่วน
อันดับหนึ่งที่จะต้องเร่งลงพ้ืนที่และพิจารณาหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ ชั่วโมง รองลงมา คือ เรื่องร้องเรียนสายสื่อสารที่มี 
การพาดในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และล าดับถัดมา คือ เรื่องร้องเรียนสายสื่อสารรกรุงรัง 

--------------------------- 
 
 
 
 



 

สรุปประเด็นปัญหำ 

 

 คณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริ โภค  ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน  
สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรสะเดา  
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคม ภาค ๔ (จังหวัดสงขลา) ในวันพุธที่ ๒๙ ถึง วันพทหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
โดยได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการตรวจสอบและรับรองสินค้า 
ที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายด่านศุลกากรสะเดา หัวหน้าด่านตรวจอาหารและยาสะเดา ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หัวหน้าด่านตรวจพืชสะเดา กรมวิชาการเกษตร ผู้อ านวยการส านักงาน 
กสทช. ภาค ๔ ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสงขลา และรับทราบปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

 ๑. ปัญหำและอุปสรรคในกำรตรวจสอบและรับรองสินค้ำที่น ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ 
ได้แก่ 
 ๑) ปัญหาศักยภาพในการตรวจสอบและรับรองสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ
เนื่องจากด่านอาหารและยาสะเดามีเพียงชุดตรวจส าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเคมีในสินค้า
น าเข้าเบื้องต้น(test-kit) เท่านั้น การยืนยันผลตรวจดังกล่าวต้องด าเนินการโดยห้องปฏิบัติการของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน จึงท าให้ด่านศุลกากรจ าเป็นต้องปลอ่ย
ให้สินค้าน าเข้าบางประเภทที่มีอายุการเก็บรักษาที่สั้นเข้าสู่ประเทศก่อน 
 ๒) ปัญหากฎหมายที่ใช้บังคับไม่เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
 (๑) การผลักดันสินค้าน าเข้าที่ตรวจพบการปนเปื้อนออกนอกประเทศ เนื่องจาก
ตรวจพบการปนเปื้อนของสารเคมีในผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เกิดขึ้นภายหลังที่กระบวนการ
น าเข้าเสร็จสิ้นแล้ว ประกอบกับกฎหมายไม่มีการก าหนดให้อ านาจเจ้าหน้าที่ในการผลักดันสินค้าที่มีการ
ตรวจพบการปนเบื้อนออกจากประเทศตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการตรวจพบ จึงท าให้เจ้าหน้าที่ต้องปล่อย
สินค้าเข้าประเทศ 
 (๒) การท าลายสินค้าน าเข้าที่มีการปนเปื้อนสารผิดหรือศัตรูพืช เนื่อ งจาก
กฎหมายมิได้ก าหนดเอื้อประโยชน์ให้หน่วยงานสามารถผลักดันสินค้าที่ตรวจพบการปนเปื้อนสามารถ
ผลักดันคืนประเทศผู้น าเข้าได้ จึงท าให้หน่วยงานจ าเป็นต้องใช้มาตรการการท าลายสินค้าปนเปื้อนด้วย
การฝังกลบ และเผา ซึ่งเป็นการก่อมลพิษในดิน และอากาศ และอาจส่งผลเสียด้านสุขภาพ ให้แก่
ประชาชน ในพ้ืนที่ที่มีการฝังกลบและเผา 
 (๓) ปัญหาสถานที่ท างานของด่านอาหารและยาสะเดา และด่านตรวจพืชสะเดาคับแคบ 
 ๒. ปัญหำและอุปสรรคกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนโทรคมนำคมระหว่ำงประเทศ 
  - ปัญหาการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน เนื่องจากการน าสายฟ้าและ
สายสื่อสารลงดินจะต้องมีการด าเนินการพร้อมกัน โดยงบประมาณในการน าสายไฟฟ้าลงดินจะถูก
จัดสรรมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนงบประมาณในการน าสายสื่อสารลงดิน บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดท าท่อร้อยสายสื่อสารลงดินเพ่ือให้บริษัท



๓๘ 

 

เครือข่ายโทรคมนาคมอื่น ๆ เช่าท่อร้อยสายสื่อสาร แต่เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการออกข้อบังคับให้
บริษัทเครือข่ายโทรคมนาคมอื่น ๆ ต้องเช่าท่อร้อยสายของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน)  
จึงท าให้บริษัทเครือข่ายโทรคมนาคมอื่น ๆ อาจเลือกวิธีการเดินสายสื่อสารอื่นแทนการลงเดิน และน า
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินสายมาคิดค่าบริการเพ่ิมเติมกับผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้บริโภค  
 ประกอบกับปัจจุบันกรมทางหลวงได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทโทรคมนาคมรับทราบว่า
จุดที่มีการน าสารสื่อสารขึ้นมาบนพื้นดินซึ่งเป็นพ้ืนที่ของกรมทางหลวงจะต้องมีการช าระค่าใช้จ่ายให้แก่
กรมทางหลวงด้วย จึงมีข้อกังวลว่าบริษัทโทรคมนาคมจะผลักภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้แก่ผู้บริโภคเช่นกัน 

--------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 



 

ประมวลภำพกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำน 
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